

## "หมอธี"ไม่เลี้ยงแห่จัดสอบผอ.รร.ไม่สุจริต

นำเสนอเมื่อ : 11 มี.ค. 2562

**"หมอธี" จี้สอบผอ.รร.ให้ชัด -ไม่กำหนดเวลา หากพบทุจริตไม่เลี้ยงแห่ ซ้ำหากต้องยกเลิกสอบ ต้องหาวิธีคัดเลือกใหม่ พร้อมมอบ "โกศล" เร่งสอบอีกทาง**

วันนี้ (11มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กรณีคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)กาฬสินธุ์ จัดสอบและออกข้อสอบไม่ตรงตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)กำหนดไว้ โดยก.ค.ศ.กำหนดไว้ว่าไม่มีการสอบภาษาอังกฤษ แต่ กศจ.กลับให้มีการสอบภาษาอังกฤษโดย กศจ.กาฬสินธุ์ชี้แจงว่า เป็นการสอบภาษาขั้นพื้นฐาน 6 ข้อ แต่เมื่อสอบจริงกลับยากมากไม่ใช่การสอบพื้นฐาน รวมถึงไม่ได้ใช้ข้อสอบของ ม.สวนดุสิต แต่ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในขณะที่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบได้มาเปิดดูข้อสอบด้วย นอกจากนี้ยังมีกรณีข้อสอบผิด4-5 ข้อ จนต้องตรวจข้อสอบใหม่และพบว่าข้อสอบผิดจริง แต่ก็ยังมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้เพิ่มเติมจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงทำให้ไม่มั่นใจว่าการสอบจะถูกตองและยุติธรรมนั้น เรื่องนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

"นายการุณ ได้มารายงานว่า ได้ส่งนิติกรลงพื้นที่แล้ว ซึ่งผมยังไม่อยากก้าวล่วงอะไรมาก ขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน และไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา แต่เชื่อว่าน่าจะไม่นานนัก เนื่องจากผมมอบให้ พล.อ.โกศล กำกับดูแลตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากเรื่องนี้มีการทำผิดที่สอบไปในทางทุจริตในการสอบเกิดขึ้น ผมจัดการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน หากพบมีมูลความผิดจริงคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้รับบทโทษทางวินัยด้วย ซึ่งไม่เพียงจัดการขั้นเด็ดขาดเท่านั้น แต่ผมจะมีมาตรการป้องกันในระยะยาวอีก เพราะการเขาสู่อำนาจแห่งผู้บริหารเมื่อมีการสอบ ผมก็เห็นมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลและเรื่องทุจริตการสอบเกิดขึ้นทุกครั้ง ดังนั้นถ้าจำเป็นต้องยกเลิกการสอบก็ต้องหาวิธีการคัดเลือกในรูปแบบอื่นมาแทน ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปดูข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร หากจะต้องยกเลิกการสอบคัดเลือกการเขาสู่อำนาจแห่งผู้บริหารสถานศึกษา"รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562](#)